



ที่ ขก ๐๐๑๗.๒/

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบาย
รัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ หมายอำเภอทุกอำเภอ .
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นข้อสั่งการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อน
งานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

จังหวัดขอนแก่น จึงขอส่งสรุปผลการประชุมดังกล่าว มาเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ทาง www.khonkaen.go.th
หัวข้อ หนังสือเวียน/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทาง
การขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัช เนียมศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๙๓๘๑

E-mail : strategy_kk@hotmail.com

สรุปประเด็นข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรีนว่าการกระทรวงมหาดไทย/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	<ul style="list-style-type: none">● เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องพบกับความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ขอขอบคุณ ปมท. ผวจ. ที่ดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติและทุกคนได้มีส่วนร่วม● จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ในพื้นที่ที่เหมาะสม สวยงาม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่าน และอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ อย่าให้มีภาพที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น● ให้เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ ที่มีวุฒิภาวะ สามารถตัดสินใจได้ แก้ไขสถานการณ์ได้ เช่น การดูแลพื้นที่แสดงความอาลัย เป็นต้น● มท. ได้กำหนดแนวทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพของประชาชน ภายใต้หลักการมาด้วยความสมัครใจและมีความพร้อม โดยความเสมอภาคผ่าน ๔ ภาคตามลำดับอักษรจังหวัด ขอให้จัดมาจากทุกอำเภอหรือตำบลหรือหมู่บ้านตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาพร้อมกับประชาชนในคราวเดียวกัน และขอให้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เช่น การซ้อมก่อนมาเข้าถวายสักการะ การเข้าจุดพักรถ/จุดพักคอย การคัดเลือกบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นต้น● ขอให้แจ้ง มท. กรณีมีประชาชนในพื้นที่รวมกลุ่มกันเข้ามาถวายสักการะด้วยตนเอง เพื่อ มท. จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ มท. ประจำ ศตส. เพื่อทราบต่อไป● ขอให้ ปมท. รอง ปมท. พิจารณาเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติเพิ่มเติมหลังจากวันสวรรคต ๑๕ วัน ไปยังจังหวัด● รมช.มท. ขอให้เบิกจ่ายตรงตามความเป็นจริง อย่าให้มีข้อสังเกตที่เกินความเป็นจริงของหน่วยตรวจสอบ● อสภ. ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ในการมาศึกษาดูงาน และขอให้มีการเบิกจ่ายตามวันเวลาจริง ไม่ให้มีการย้อนหลัง ทั้งนี้ สภ. จะได้ส่งหนังสือแจ้งแนวทางการเขียนโครงการและเบิกจ่ายไปยังจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง	ปค./สภ./สป.(กก.)/ ทุกจังหวัด

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การสรุปแผนงาน/โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ มท. สรุปการดำเนินงานและงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้จังหวัดสะท้อนความต้องการของประชาชน ภายใต้การบูรณาการของพื้นที่ ● ขอให้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคง และความต้องการในพื้นที่ ● รมช.มท. ขอให้ลงไปกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วยตนเอง ให้สามารถแก้ปัญหาพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงไปยังแผนระดับอำเภอ ท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ● รอง ปมท. (บ) ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงาน โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัดให้เป็น One plan สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดจะกำหนดให้มีส่วนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท) อีกส่วนหนึ่งจะเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ทั้งนี้ ในภาพรวมของ มท. จะมีการแสดงให้เห็นถึงงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของแผนงาน/โครงการสำคัญ และเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 	<p>สป.(สบจ./สนผ.)/กรม/รัฐวิสาหกิจ/ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การสืบสานแนวพระราชดำริ/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกมหาดไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกด้านเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้นำพระราชปณิธานของพระองค์เป็นแรงผลักดัน มุ่งสนองพระราชปณิธานของพระองค์ให้เกิดขึ้นจริง เช่น การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสนองพระราชปณิธาน “รู้รักสามัคคี” เป็นต้น ● หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และนำไปใช้ โดย มท. ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปให้ประชาชนปฏิบัติในการดำรงชีวิต ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่ง มท. มีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวผ่าน จปฐ./กชช.๒ค ซึ่งรัฐบาลจะนำมาเทียบเคียงกับ SDGs พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปได้จริง ● ปมท. เสนอแนวคิดให้นำเหตุการณ์สวรรคตของพระองค์ท่านเป็นพลังให้คนไทยต้อง “เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน” ผ่านการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ● รอง ปมท. (ถ) เสนอแนวคิดการทำให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากมีความสุข โดยระดมทุกภาคส่วนสำรวจจำนวนผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ แล้วให้ทุกภาคส่วนที่อยู่ดีมีสุขแล้วมาช่วยเหลือ โดยจำแนกตามสภาพปัญหา ควบคู่กับการดำเนินการเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์อย่างต่อเนื่อง 	<p>สป.(สนผ.)/พช./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> ● อพช. เสนอแนวความคิดการนำ “อาชีพ” เป็นเครื่องมือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ● อสส. เสนอแนวความคิดการอาศัยกลไกในพื้นที่เพื่อรับรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชน เช่น ปัญหาการผลิตของเกษตรกร ปัญหาสภาพน้ำ เป็นต้น นำไปสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ● อปภ. เสนอแนวคิดให้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยเสนอให้เป็นวาระสำคัญของ มท. ● ผวจ.พิษณุโลก เสนอแนวคิดสืบสานพระราชปณิธาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้ชุมชนร่วมกันคิด/วางแผน กำหนด Key Man ๓,๐๐๐ คน ไปกระตุ้นการปฏิบัติในชุมชน เช่น เกษตรทางเลือก เป็นต้น ● ผวจ.ร้อยเอ็ด เสนอแนวความคิดการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยแสดงให้เห็นประชาชนตระหนักถึงความเข้มแข็งร่วมกันผ่านวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันในชุมชน ความประหยัด เป็นต้น ● ผวจ.อ่างทอง เสนอแนวความคิดการดำเนินยุทธศาสตร์ “อ่างทอง คริวกรุงเทพฯ” ปรับเปลี่ยนเกษตรที่เป็นวิกฤตของน้ำและการตลาด เป็นผักสวนครัวเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยอาศัยบริษัทประชารัฐ และยุทธศาสตร์ “สร้างความปรองดอง” เพื่อจุดศูนย์รวมใจ/เป้าหมายเดียวกัน โดยจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ● ผวจ.สงขลา เสนอแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” โดยนำพระราชปณิธานของพระองค์มาดำเนินการร่วมกัน “อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” ภายใต้ความแตกต่าง “การแบ่งปัน” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข โดยเฉพาะคนยากจน “ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” รวมทั้งขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ● ผวจ.ภูเก็ต เสนอแนวความคิดการสร้างจุดร่วมกัน เพื่อสร้างความรักสามัคคี มองข้ามความขัดแย้ง เช่น ประเพณี เป็นต้น ทั้งนี้ มีแนวคิดจัดโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งเพิ่มเติมคุณธรรมของประชาชน โดยใช้ศาสนาเป็นกลไกขับเคลื่อน ● ผวจ.นนทบุรี เสนอแนวความคิดการอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งอาศัยฐานการดำเนินงานของ พช. คือ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอาศัย จปฐ./กชช.๒ค โดยนำปัญหาของประชาชนมาเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และอาศัยพลังภายในพื้นที่ รวมทั้งโครงการพัฒนาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ โดยวิเคราะห์ปัญหาความยากจนพร้อมดูแลแก้ไขปัญหา มุ่งไปสู่การประเมินความสุขมวลรวมในชุมชน (GVH) ● ผวจ.ชลบุรี เสนอแนวคิด ๔ ดี ได้แก่ “คนดี” “สุขภาพดี” “รายได้ดี” “สิ่งแวดล้อมดี” โดยมีตำบลนำร่องที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วเขียนธรรมนูญตำบล พร้อมกำหนดตัวชี้วัด โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน 	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สาธารณสุขในพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผวจ.ลำปาง เสนอแนวคิด “ในหลวงไม่ทิ้งคนไทย คนไทยไม่ทิ้งกัน” นำไปสู่การต่อยอดในมิติต่าง ๆ เช่น เกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น • ผวจ.เชียงราย เสนอแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยชุมชน เช่น การแก้ไขปัญหาหยาเสพติด เป็นต้น และการอาศัยชุมชนเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนา ไม่มุ่งรอรับความช่วยเหลือ • ให้นำพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นพลังผลักดันในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยเสนอความคิดและแนวทางปฏิบัติมายัง มท. เพื่อประมวลในภาพรวมต่อไป • ให้ มท. โดย ปมท. ร่วมกับ อธิบดี ผวจ. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เป็น Way of Life ของประชาชน โดยมีประเด็นดำเนินการที่ชัดเจน เช่น การพัฒนาอาชีพ การแก้ไขปัญหาหยาเสพติด การแก้ไขปัญหาคนไม่มีคุณธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ให้อาศัยกลุ่มประชาสังคม (Civil Society) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ พช. โดยพัฒนาการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Staff) และให้อาศัยกลไก มท. ที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมดำเนินการ 	
<p>๔. การรักษาความสะอาด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ โดยอาจมอบหมาย รอง ผวจ. รับผิดชอบแบ่งการดูแลพื้นที่ • ทำให้พื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มีพื้นที่สาธารณะสะอาด โดยจัดให้มีแข่งขันระหว่างกลุ่มจังหวัด 	<p>สส./ปค./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๕. การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้ศาสตร์ของความเป็นผู้นำ บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ และอาศัยจิตอาสาร่วมดำเนินการ 	<p>ยผ./ปค./สส./ ทุกจังหวัด (ยกเว้นพังงา ภูเก็ต และ ตราด)</p>
<p>๖. การจัดที่ดินทำกิน (คทช.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ขอให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งรัดการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว 	<p>ทด./จังหวัด พื้นที่เป้าหมาย</p>
<p>๗. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒.๕ แสนบาท)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ขอให้ถือเป็นผลงานสำคัญในการแสดงถึงการให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชน 	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>๘. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชาชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • อาศัยการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจำจังหวัด เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อน เช่น การดูแลและพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ เป็นต้น 	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙. การบริหารจัดการ น้ำเพื่อเตรียมรับ สถานการณ์ภัยแล้ง	<ul style="list-style-type: none">● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาภัยแล้ง โดยทรงมีพระดำริให้จังหวัด/อำเภอ หาแนวทางเก็บน้ำไว้ใช้สอยในฤดูแล้ง ในกรณีนี้ มท. ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ และดำเนินการ “ซ่อมเสริม สร้าง” ซึ่งจะได้ประสานการปฏิบัติจังหวัดต่อไป● ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว (กรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทหาร)	ปภ./สป. (สนผ.)/ ทุกจังหวัด
๑๐. การตรวจสอบ ความปลอดภัยของ อาคารและสิ่งปลูก สร้าง	<ul style="list-style-type: none">● ขอให้เร่งรัดการตรวจสอบสภาพอาคารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ยผ./สส./ ทุกจังหวัด
๑๑. การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	<ul style="list-style-type: none">● ให้อาศัยกลไกทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรัง/ปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ อย่าปล่อยให้เรื้อรังจนเกิดการร้องเรียน/เผยแพร่ต่อสาธารณชน	กรม/ รัฐวิสาหกิจ/ ทุกจังหวัด
๑๒. ระบบการติดตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอให้ เป็นไปตามนโยบาย รัฐบาลและภารกิจ สำคัญของ กระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)	<ul style="list-style-type: none">● ผวจ. เป็นผู้บูรณาการทุกเรื่องในพื้นที่ ต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ โดยทำให้กลไกต่าง ๆ ทำหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล● พิจารณาและปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการติดตามฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน	สป.(สนผ.)/ กรม/ รัฐวิสาหกิจ/ ทุกจังหวัด

สำนักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๓๐ น.